

Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

Gửi đến: Tất cả nhân viên ODDS, các bên liên quan và nhà cung cấp
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Chủ đề: Mến chúc Bruce Baker mọi điều tốt đẹp nhất

Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tôi xin thông báo với quý vị rằng Quản lý viên Bruce Baker của Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng Năm.

Bruce đã cống hiến nguyên cả sự nghiệp của mình cho sứ mệnh hỗ trợ trẻ em và gia đình. Trước khi đến với ODHS, ông đã làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần trẻ em. Ông đã dành 11 năm vừa qua cho công việc dịch vụ trẻ em tại ODDS.

Ông Bruce nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi có được vị trí này, được bao quanh bởi các gia đình, các đồng nghiệp có cùng một tầm nhìn với tôi là trợ giúp các em nhỏ và gia đình có cuộc sống trọn vẹn”.

Sự lãnh đạo vững chắc của ông trong lĩnh vực dịch vụ trẻ em và sự sẵn sàng làm việc trong nhiều chương trình để đáp ứng nhu cầu của trẻ em và gia đình, là một kỹ năng đã mang lại lợi ích cho nhiều người.

Bruce đã giám sát quá trình mở rộng dịch vụ cho trẻ em theo Kế hoạch K nhằm giúp các gia đình hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đáng kể ngay tại gia đình của họ. Ông đã mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ nội trú dành cho trẻ em đến những nơi ngoài khu vực đô thị, do đó khi các gia đình cần tìm dịch vụ nội trú cho con mình, các dịch vụ đó sẽ được cung cấp gần nhà họ hơn. Ông đã tăng cường sự hợp tác giữa các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm phúc lợi trẻ em và sức khỏe hành vi.

Ông đã tạo ra một sự ảnh hưởng tuyệt vời và tích cực, và chúng tôi sẽ rất nhớ ông.

Vào những thời điểm như thế này, điều quan trọng là chúng tôi phải cân nhắc mọi cơ hội để tinh chỉnh công việc của chúng tôi. Chúng tôi đang sử dụng thay đổi này để điều chỉnh và đảm bảo mọi trẻ em và gia đình tập trung mạnh mẽ vào tất cả các nỗ lực chính sách của mình. Nhân viên phụ trách chính sách và đào tạo trong ban dịch vụ trẻ em sẽ gia nhập nhóm chính sách của ODDS và báo cáo cho Phó Giám đốc ODDS Anna Lansky. Chúng tôi sẽ sớm tuyển dụng một quản lý viên mới cho Bộ phận Dịch vụ Trẻ em. Vị trí này sẽ tiếp tục giám sát Chương trình Nội trú cho Trẻ em, chương trình Dịch vụ Chuyên sâu Tại nhà cho Trẻ em (Children's In-home Intensive Services, hoặc CIIS) và sự tham gia trong các nỗ lực quy hoạch khác về dịch vụ trẻ em. Vui lòng đón đọc bài đăng đó nếu quý vị quan tâm.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám Đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các Thông Điệp Trước Đây Của Giám Đốc được đăng trên trang mạng
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Dõi theo chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và khám phá trang mạng của chúng tôi.

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in cỡ chữ lớn, chữ nổi Braille hoặc định dạng mong muốn. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon tại số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyên tiếp cho những người khiếm thính, khiếm thính & khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật phát âm. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyên tiếp, hãy truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.